

หนังสือพิมพ์มั่นคง

ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2014

คำเทศนาต้อนรับปีใหม่ 2014 ของศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์ก ลี

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ขึ้นมาจากเหนือเจ้า เพราะว่า ดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดที่บังจะคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเยซูคริสต์จะทรงขึ้นมาจากเหนือเจ้าและเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมาถึงความสว่างของเจ้าและกษัตริย์ทั้งหลายจะชื่นชมยินดีในสง่าราศีแห่งการขึ้นของเจ้า” (อิสยาห์ 60:1-3)



เพื่อให้การเตรียมสำหรับยุคสุดท้ายสำเร็จ พระเจ้าผู้ทรงปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดได้ทรงก่อตั้งคริสตจักรมั่นคงขึ้นเมื่อปี 1982 และตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมาคริสตจักรได้เชื่อฟังด้วยความเชื่ออย่างไม่หยุดหย่อนและพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรเราเพื่อให้เผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปยังสถานที่ห่างไกลที่สุดของแผ่นดินโลกด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับจากวันที่ 1 มกราคม 2013 เป็นต้นมาเราได้รับพระพรเสียงดังเดิมเพื่อเราจะสามารถสำแดงพระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่และพระราชกิจของการปรับเปลี่ยนสถานการณ์อย่างสิ้นเชิง สิ่งที่น่าสนใจจำนวนมากได้รับตลอดสามปีที่ผ่านมาคือพระคุณแห่งความรอดและการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านการเสียสละและการอุทิศตนของผู้เลื่อมซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้คนที่เขาสู่ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์และนำไปสู่การทำให้ความยุติธรรมสำเร็จเพื่อช่วยดวงวิญญาณมากยิ่งขึ้นให้รอด

ผลลัพธ์ก็คือคริสตจักรได้สร้างระบบการบริหารองค์กรขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความรักในกระแสของการเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง พระเจ้าพระบิดาทรงเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานฝ่ายวิญญาณเพื่อเผยแผ่ชื่อเสียงของคริสต

จักรพร้อมกับหลักฐานของความรัก และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากับชนทุกชาติและบรรดาประชาชาติของแผ่นดินโลกโดยเริ่มต้นอีกครั้งกับคริสต์มาสปี 2013 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราทั้งหลายขอบพระคุณและถวายเกียรติแด่พระองค์ ดังนั้นเมื่อเราต้อนรับปีใหม่ 2014 นี้ พระพรชนิดใดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเรา

ประการแรก พระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้จะสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของผู้เลื่อม

เนื่องจากความเชื่ออย่างสมบูรณ์ในพระสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ คริสตจักรมั่นคงเช่นทรลได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณผ่านทางหมายสำคัญ การอัครรรษ์ และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และอัครรรษ์ซึ่งเป็นหลักฐานพิสูจน์ถึงความรักที่ให้อภัยและนำดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนมาสู่อ้อมแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ในปีใหม่ 2014 นี้ การเตรียมที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคริสตจักรแห่งนี้ในฤทธิ์อำนาจของผู้เลื่อม การเตรียมต้อนรับคริสตจักรต่าง ๆ ในเกาหลี และ

การจัดเตรียมสำหรับวาระสุดท้ายที่มีต่อผู้คนในทุกประชาชาติจะสำเร็จเป็นจริง

ประการที่สอง การทำพันธกิจที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจผ่านทางผ้าเช็ดหน้าผู้เลื่อมได้อธิษฐานเอาไว้จะปรากฏต่อผู้คนทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีการสำแดงการทำงานของพระวิญญาณผ่านทางผ้าเช็ดหน้าผู้เลื่อมได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ ผู้คนพบกับพระเจ้า ได้รับคำตอบของปัญหาชีวิตตน และได้รับการรักษาให้หายจากโรคของตนซึ่งรวมถึงโรคร้ายไม่มีทางรักษา และโรคที่นำไปสู่ความตายตลอดจนความบกพร่องนานาชนิดผ่านทางผ้าเช็ดหน้าผู้เลื่อมนี้ ผู้คนถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมเพื่อการประกาศโดยใส่ผ้าเช็ดหน้าในต่างประเทศเป็นเหตุให้ชาวพุทธ ชาวฮินดู ชาวมุสลิม และชาวยิวต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับใจมาเป็นคริสเตียน

เมื่อฤทธิ์อำนาจของผู้เลื่อมเพิ่มขึ้นในปี 2014 การทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจในผ้าเช็ดหน้าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ศิษยาภิบาลและผู้ทำการจะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จใน

หลายที่หลายแห่งในโลก เช่น ในคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตร 10,000 แห่งและจะเป็นเช่นนั้นในทุกมุมโลก

ประการที่สาม พระองค์จะทรงนำเราให้สร้าง “สถานนมัสการที่สว่างสุกใส”

ในปี 2014 พระเจ้าจะทรงนำเราด้วยพระองค์เองเพื่อว่า “สถานนมัสการอันสว่างสุกใส” จะถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามและพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพื่อว่าดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนจะมาถึงความรอดในวาระสุดท้ายนี้ด้วยการสำแดงสง่าราศีของพระองค์ ผมขอวิงวอนท่านให้อธิษฐานด้วยจิตใจของท่านและพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะมีจิตใจฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์เพื่อจะสร้างสถานนมัสการอันสว่างสุกใสอย่างรวดเร็ว

ประการที่สี่ พระราชกิจแห่งการสร้างใหม่ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจจะปรากฏให้เห็นอย่างจริงจัง

ปฐมกาล 1:3 กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้มีความสว่าง’ แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น” เมื่อพระเจ้าทรงประกาศพระพรเสียงดังเดิมออกมา พระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่ก็เกิดขึ้น พระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่หมายถึงอะไร สิ่งนี้หมายถึงการทำให้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมทั้งสรรพสิ่งที่อยู่ในที่เหล่านั้นซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้กลับสู่สภาพเดิม

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ท่านไม่รู้สิ่กต้นต้นเหวอครับที่จะได้เห็นพระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่จะถูกสำแดงให้ปรากฏอย่างจริงจังผ่านทางฤทธิ์อำนาจของผู้เลื่อมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นผ่านพระพรเสียงดังเดิมจะถูกสำแดงให้ปรากฏเป็นผลอย่างสมบูรณ์ในปี 2014 ผมขอรองให้ท่านเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าและออกไปในโลกกับผู้เลื่อมผ่านทางพระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งจิตใจดั้งเดิมของมนุษย์ฮาลดูยา

ปัญญาแห่งความบริสุทธิ์



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่าย เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มี ความลำเอียงไม่หน้าซื่อใจคด” (ยากอบ 3:17)

ในโลกอาจดูเหมือนว่าคุณคนที่มีความฉลาดอย่างมีเสน่ห์จะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย แต่คนเหล่านี้มักมีปัญหาภายในมากมาย เช่น ที่บ้าน ในธุรกิจ และที่ทำงาน เป็นต้น และเขาอาจพบกับวิกฤติที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

ผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แห่งจิตใจและได้รับปัญญาแห่งความดีจะแตกต่างจากคนเหล่านี้เพราะเขาสามารถชื่นชมกับชีวิตที่จำเริญรุ่งเรืองในความรักและพระพรของพระเจ้า ถ้าเช่นนั้นอะไรคือปัญญาแห่งความดีที่พระเจ้าประทานให้

1. ทางลัดไปสู่การได้รับปัญญาจากพระเจ้า

อะไรคือความแตกต่างระหว่างความรู้กับปัญญา ทารกเกิดใหม่ไม่มีความรู้ใดเลยอยู่ในเขา เขาเป็นเหมือนกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่ง เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาคำสั่งที่เขาเห็น ได้ยิน และเรียนรู้ผ่านทางสัมผัสต่าง ๆ ไว้ในหน่วยความจำของตน สิ่งนี้เรียกว่า “ความรู้” การได้มาซึ่งความรู้ประเภทต่าง ๆ และเราเรียกการนำความรู้นี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพว่า “ปัญญา”

ดังนั้น “ปัญญา” คือ “ความสามารถหรือผลของความสามารถที่จะคิดและทำการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ สามัญสำนึก และความรอบรู้” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ในการช่วยดวงวิญญาณจำนวนมากให้รอด ในการทำให้แผ่นดินของพระเจ้าสำเร็จ และในชีวิตทุกด้านของชีวิต ตอนนี้ เราจะได้รับปัญญาแห่งความดีจากพระเจ้าได้อย่างไร

สุกยิต 9:10 กล่าวว่า “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดของปัญญา...” ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ได้รับปัญญาแห่งความดีจากพระเจ้า เหมือนสิ่งอื่นใด เราต้องอยู่ห่างไกลจากความชั่วและความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า (สุกยิต

16:6)

ยากอบ 3:17 กล่าวว่า “แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่าย เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มี ความลำเอียงไม่หน้าซื่อใจคด” คำว่า “ปัญญาจากเบื้องบน” ในที่นี้หมายถึงปัญญาของพระเจ้า ทางลัดไปสู่การได้รับปัญญาของพระเจ้าคือการกำจัดความชั่วทุกรูปแบบทิ้งไปด้วยการยำเกรงพระเจ้าและรับการชำระให้บริสุทธิ์

2. ปัญญาแห่งความดีที่มาจากจิตใจบริสุทธิ์

หลังจากที่รู้ถึงเจตนาอันชั่วร้ายของคนอื่นที่มีต่อเขา ผู้คนที่ไม่มี ความดีแห่งจิตใจอาจทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นและทำให้คนอื่นอับอาย แม้เขาไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยตรง แต่เขาอาจตอบโต้ด้วยคำพูดกระทบกระทั่ง

แต่ผู้คนที่มีความดีจะไม่ดูถูกคนอื่นหรือทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นและเขายังพร้อมที่จะช่วยคนอื่นให้พ้นจากความผิดของตน หนทางที่สั้นของปัญญาของพระเจ้าคือหนทางที่เป็นของความคิด ยิ่งเรามีความคิดในจิตใจของเรามากเท่าใดเราก็สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นและเราจะได้รับปัญญาแห่งความดีของพระเจ้า แต่เราไม่มีความชั่วในจิตใจของเรา เราก็ไม่สามารถประพฤติตามปัญญาแห่งความดีที่คนอื่นให้กับเราได้ง่าย ๆ ด้วยเหตุนี้ การกำจัดความชั่วออกไปจากจิตใจของเราจึงเป็นหนทางที่จะได้รับปัญญาและประโยชน์ผ่านปัญญานั้น

ถาเราฉลาดเราจะเข้าใจประเด็นนี้และอธิษฐานในแนวทางที่สามารถเคลื่อนไหวพระทัยของพระเจ้า ยกตัวอย่าง สมมุติว่าท่านเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ แม่ท่านจะพยายามแต่การที่นั่นก็เกินไปไปอย่างเชื่องช้าและสมาชิกกลุ่มเซลล์บางคนบ่นเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อท่านอธิษฐานเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ท่านจะสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยผ่านคำอธิษฐานได้คือเมื่อท่านไม่มีความชั่วในจิตใจของท่าน

“พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ได้รับความรอดและยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมอบหน้าที่อันมีคุณค่าของการเป็นผู้นำกลุ่มเซลล์ให้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอความสามารที่จะรับใช้สมาชิกกลุ่มเซลล์เหมือนรับใช้ร่างกายของข้าพระองค์ พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความรักและน้ำตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพระองค์สามารถเกิดผลได้ด้วยความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับเอาคำแนะนำที่สมาชิกกลุ่มเซลล์ของข้าพระองค์มอบให้กับข้าพระองค์ด้วยความรักด้วยใจขอบพระคุณ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเกิดผลมากยิ่งขึ้น”

ผู้คนที่ไม่มี ความชั่วอยู่ในจิตใจของตนจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกใด ๆ ที่จะทำให้พระเจ้าทรงพิโรธ แต่คำพูดที่ผิดหรือคำอธิษฐานที่ผิดไม่เกิดขึ้นเพียงเพราะเราพยายาม ถ้าเรามีความชั่วในจิตใจของเราความชั่วนั้นจะบรรจุอยู่ในคำพูดของเราโดยที่เราไม่รู้ ดังนั้นคำตอบที่เราได้รับอาจมาเร็วหรือช้า โดยขึ้นอยู่กับว่าเราจิตใจเป็นปกติเมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าทรงพอพระทัยกับคำอธิษฐานแห่งความดีและทรงตอบคำอธิษฐานนั้นอย่างรวดเร็ว

บางครั้งท่านอาจเป็นทุกข์จากการเข้าใจผิดของคนอื่น คนเหล่านั้นพูดว่าท่านทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งท่านไม่เคยทำหรือพูดว่าท่านพูดบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่เคยพูด ในกรณีนี้ แทนที่ท่านจะพยายามที่จะหาข้อสรุปว่าใครคิดและใครถูก เป็นการดีกว่าที่จะให้พระเจ้าจัดการกับสถานการณ์นี้ ยิ่งท่านหาข้อแก้ตัวให้กับตนเองมากเท่าใด ขวสือเกี่ยวกับท่านก็จะถูกสร้างขึ้นมามากเท่านั้น แทนที่จะแสดงถึงความบริสุทธิ์ของคุณโดยผ่านการโต้เถียง แต่สิ่งนี้จะเปิดเผยถึงความคิดของคนอื่นและอาจทำลายความสัมพันธ์

2 ทิโมธี 2:23 กล่าวว่า “จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาคือ โง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยเหตุว่าปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน” นอกนั้นก็กล่าวว่าเป็นปัญหาคือ โง่เขลาและไม่เป็นสาระนำไปสู่การทะเลาะวิวาทและทำลายความสงบสุข ในสถานการณ์แบบนี้ ถาท่านเพียงแต่นิ่งเฉยและยอมรับคนอื่น เมื่อคนพบเกี่ยวกับเรื่องนั้น จิตใจของเขาหลอมละลายและเขาจะเกิดความไว้วางใจ

ในด้าน

ดังนั้นเมื่อความยากลำบากที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับท่าน อย่าเพียงแค่อึดใจถึงความยากลำบากในเหตุการณ์นั้น แต่จงคิดถึงสิ่งที่ท่านควรตระหนักถึงซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น และถาท่านอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าปัญญาบริสุทธิ์ เหตุการณ์นั้นอาจเปลี่ยนเป็น โอกาสแห่งพระพร

สุกยิต 3:6 กล่าวว่า “จงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้อิทธิของเจ้าบริบูรณ์” ถาท่านไม่พยายามที่จะพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของตนหรือหาข้อแก้ตัวแต่พยายามที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเรียบง่าย ท่านก็จะสามารถรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวท่าน ท่านจะรู้ถึงสิ่งที่ท่านขาดอยู่ซึ่งทำให้ท่านไม่ได้รับการปกป้อง แทนที่จะถูกกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูท่านพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับความสูญเสียของท่านและสิ่งนั้นจะกลายเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวัตถุเพียงอย่างเดียว นี่คือนิยามแห่งความดี

แต่ไม่ว่าเราจะเรียนรู้ถึงปัญญาประเภทนี้มากเพียงใดก็ตาม เราก็ไม่สามารถทำให้ปัญญาเป็นของเราได้ถาเรามีความชั่วอยู่ในจิตใจของตน ถาคิดถึงสิ่งเรากลัวเหยียดหยามและเราโกรธแค้นในเรื่องนั้นพร้อมบ่นและโอดครวญเกี่ยวกับสิ่งนั้น ถาเช่นนั้นเราก็สับสน เราจะสามารถเกิดผลแห่งปัญญาได้คือเมื่อเรากำจัดความชั่วชนิดนี้ทิ้งไปและรับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้น

3. ปัญญาที่ปราศจากความดีไร้ความหมาย

อับซาโลมเป็นบุตรคนที่สามของดาวิด เขามีรูปร่างหน้าตางดงามและมีสติปัญญาเป็นเลิศ แต่ปัญหาที่คือว่าเขาใช้สติปัญญาของตนไปในทางที่ชั่วร้าย เพราะเขาเป็นคนชั่ว

อับซาโลมให้คนของตนฆ่าอัมโนนที่น้องร่วมบิดาของตนเพราะอัมโนนข่มขืนตามน้องสาวของเขา และด้วยความขุ่นเคืองใจที่ข่มขืนดาวิดเขาจึงเริ่มวางแผนก่อการกบฏ เขาคิดฝันทหารและองค์รักษ์ของตนและใช้เวลาไม่นานเพื่อจะได้ใจของประชาชน เขาสร้างภาพให้ดูเหมือนว่าดาวิดไม่ได้อธิษฐานประชาชนและเขาหวังซึ่งจิตใจของประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่อง

อับซาโลมได้อาหิโรเฟลที่ปรึกษาของดาวิดมาอยู่ข้างเขา ดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างดีตามที่วางแผนไว้ แต่การกบฏของอับซาโลมจบลงด้วยความล้มเหลว เพราะเหตุใด เพราะพระเจ้าทรงทำให้สติปัญญาของอับซาโลมล้มเหลว อาหิโรเฟลแนะนำแนวทางแห่งชัยชนะให้กับอับซาโลม แต่อับซาโลมไม่ยอมรับคำแนะนำนั้น ตรงกันข้ามเขากลับไปฟังคำแนะนำของหุซัยซึ่งในความเป็นจริงเขากำลังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับดาวิด อับซาโลมเป็นคนฉลาดหลักแหลม แต่เมื่อพระเจ้าทรงทำให้การวินิจฉัยของเขาล้มลง ในทันใดนั้นเขาก็เลือกหนทางแห่งความพินาศ

สติปัญญาที่ปราศจากความดีที่ไร้ความหมาย ถาเราไม่มีความดีเราก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนั้นแม้ในยามที่เราได้อินถ้อยคำที่ฉลาด แต่ถาเราได้รับปัญญาแห่งความดีในจิตใจที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เราก็สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควรพูดและสิ่งที่เราไม่ควรพูดพร้อมกับสิ่งที่เราควรทำและสิ่งที่เราไม่ควรทำ จากนั้นคำพูดและการกระทำของเราจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าและเราจะเกิดผลแห่งพระพรและได้รับคำตอบจากพระเจ้าอย่างบริบูรณ์

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ถาเราสามารถมอบความชื่นชมยินดีและความสุขให้แก่กระทั่งกับผู้อื่นที่ทำให้เรากลับปัญหา พระเจ้าจะทรงอวยพรเราในสิ่งที่ได้ก็ตามที่เราไป ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเพาะบ่มจิตใจที่เต็มจริงซึ่งได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเอาไว้และทำให้ครอบครัว ที่ทำงาน และธุรกิจของท่านเป็นสถานที่แห่งความสุขด้วยปัญญาที่ท่านได้รับผ่านจิตใจที่เต็มจริงของท่าน

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ • เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ • เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบาปด้รัรักษา • เราเชื่อว่าเราได้รับการบาปด้รัรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความคิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ โถงของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา • เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงสิ้นพระชนม์	4. คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา • เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศยาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของคณต่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
	“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมเพชโย และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
	“ในผู้ใดที่ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้ทางทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ที่ท่ามกลางมนุษย์ตัวได้”

อัลฟาและโอเมกา

เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย

ในวิวรณ์ 22:13 พระเจ้าตรัสว่า “เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสานเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย” ดังเดิมนั้นพระเจ้าไม่มีทั้ง “เบื้องต้น” และ “เบื้องปลาย” พระเจ้าทรงดำรงอยู่ก่อนและหลังนิรันดร์กาล พระองค์ทรงเป็นพื้นที่อันไร้ขอบเขตจำกัด สำหรับพระองค์ไม่มีความจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ถ้าเช่นนั้น เหตุใดพระองค์จึงตรัสเช่นนี้ ขอให้เรามาสัมผัสถึงความรักที่ไร้ขีดจำกัดและไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าตรีเอกานุภาพและกลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระองค์อย่างรวดเร็วด้วยการทำความเข้าใจกับความหมายฝ่ายวิญญาณของข้อนี้



พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกาของการเตรียมมนุษย์

อัลฟาและโอเมกาเป็นพยัญชนะตัวแรกและตัวสุดท้ายของภาษากรีก ในช่วงเวลาที่อัครทูตยอห์นเขียน “หนังสือวิวรณ์” นั้นอารยธรรมกรีกกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ ดังนั้น “อัลฟาและโอเมกา” จึงไม่ได้หมายถึงภาษาต่าง ๆ ที่มีมนุษย์ใช้เพื่อแสดงออกถึงความรู้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายของความรู้ด้วยเช่นกัน

อารยธรรมของมนุษย์และภาษามีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจะพัฒนาและสืบสานอารยธรรมเราต้องมีรูปแบบบรรณกรรมของภาษา แม้คนในยุคหนึ่งจะมีความรู้และทักษะอย่างโดดเด่น แต่ถ้าไม่มีภาษาเพื่อบันทึกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ก็เป็นการยากที่จะสืบสานสิ่งเหล่านั้นต่อไปจนรุ่นหลัง

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงมอบความสามารถที่จะสะสมความรู้ไว้ให้กับเขา จากช่วงเวลาของอาดัมผู้คนได้รวบรวมความรู้และได้พัฒนาอารยธรรมไว้มากมาย อย่างไรก็ตาม ความรู้และอารยธรรมของมนุษย์จะไม่

พัฒนาโดยไม่มีขีดจำกัด จุดเริ่มต้นของอารยธรรมกำหนดไว้ในแผนการของพระเจ้าผู้ทรงสร้างอาดัมขึ้นในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของอารยธรรมนั้นก็ถูกกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน ที่จริงแล้วประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดลงภายใต้ความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้า

ถ้าเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระเจ้าผู้สร้างจึงทรงมอบความรู้ให้กับผู้คนและทรงอนุญาตให้เขาพัฒนาอารยธรรมขึ้น พระคำของพระเจ้าจะถูกบันทึกและถ่ายทอดต่อไปยังชนรุ่นหลังได้ก็ต่อเมื่อมีภาษาแล้วเท่านั้น นอกจากนี้พระกิตติคุณจะถูกประกาศออกไปทั่วทุกมุมโลกได้ก็ต่อเมื่อมีพัฒนาการของอารยธรรมแล้วเท่านั้น เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “เราคืออัลฟาและโอเมกา” คำตรัสนี้หมายถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระบิดาโดยเฉพาะ นี่เป็นการพูดถึงพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงอนุญาตให้มนุษย์มีความรู้และอารยธรรมจากปฐมไปถึงอวสาน

พระเจ้าพระบุตรผู้ทรงเป็นปฐมและอวสานแห่งความรอดของมนุษย์

อันดับต่อไปคือ “ปฐมและอวสาน” ข้อความนี้มีไว้สำหรับพระเจ้าพระบุตรผู้บริสุทธิ์ซึ่งได้แก่พระเยซูคริสต์ สิ่งนี้เชื่อมโยงกับการจัดเตรียมเรื่องความรอดแห่งกางเขนซึ่งเป็นความลับที่ถูกปิดซ่อนไว้ก่อนปฐมกาลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสานในพันธกิจแห่งความรอดของมนุษย์ผู้เป็นกบฏและทรงนำเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร์

คำว่า “ปฐม” ในที่นี้ในพระคัมภีร์หมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาหลังจากการถูกตรึงด้วยการพิชิตความตาย การเป็นขึ้นมา และการเปิดหนทางแห่งความรอดสำหรับมนุษย์ สิ่งนี้ได้รับการอธิบายไว้อย่างชัดเจนใน 1 โครินธ์ 15:20

หลังจากอาดัมมนุษย์คนแรกไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและทำบาปมนุษย์ก็ถูกกำหนดไว้ให้เข้าไปสู่หนทางแห่งความตาย หลังจากพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานและถูกตรึงบนกางเขนและเป็นขึ้นมา ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็สามารถไปซึ่งความรอด

พระเยซูทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาและทรงเกิดผลอย่างนับไม่ถ้วน (โกลโลสี 1:6) อนึ่ง เมื่อมีผลแรกเกิดขึ้นผลแรกนั้นบรรพบุรุษเมล็ดพันธุ์แห่ง

ชีวิตเอาไว้ พวกท่านที่ได้ยินพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และได้รับชีวิตท่านคือผลอันงดงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นท่านก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่ “ถูกปลูกลงไปในพื้นดิน” และเกิดผลมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นความจริงที่ว่านับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาสู่ชีวิต ดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนก็สามารถรับเอาความรอดในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าร่วมในการเป็นขึ้นมา

ถ้าเช่นนั้น การพูดว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น “อวสาน” หมายถึงอะไร สิ่งนี้หมายความว่าการจัดเตรียมเรื่องการไถ่กู้มนุษย์หรือรอดมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศ (1 เธสะโลนิกา 4:16-17) นี่คือวิธีการที่พระคัมภีร์อธิบายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น “อวสาน” ผู้จะทำให้การจัดเตรียมเรื่องการไถ่กู้มนุษย์สิ้นสุดลงด้วยการเสด็จมาครั้งที่สอง

ชวาเนากลับเกี่ยวพืชผลและรวบรวมพืชผลในภายหลังนั้นใจ ความรอดแห่งการ “รวบรวม” ก็จะมีขึ้นในช่วงความทุกข์ทรมานครั้งใหญ่เจ็ดปีหลังจากการจัดเตรียมเรื่องความรอดจบสิ้นลง

พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายของการเตรียมมนุษย์

เหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และครอบครองประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็เพื่อจะรวบรวมดวงวิญญาณที่เป็น “ข้าวดี” เอาไว้ ข้าวดีคือบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าผู้มีลักษณะเหมือนพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และแสนดี เหตุผลก็เพื่อจะมีบุตรที่แท้จริงที่รักพระเจ้า ดังนั้นเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงหมายถึงเบื้องต้นและเบื้องปลายของการเตรียมมนุษย์และสิ่งนี้อธิบายถึงพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในท่ามกลางพระเจ้าตรีเอกานุภาพ

ดังเดิมจิตใจของอาดัมมนุษย์คนแรกนั้นสะอาดปราศจากความบาปและความชั่ว แต่หลังจากการล่วงละเมิดของอาดัมมนุษย์จึงกลายเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังความบาปและเป็นทาสของหึงมารซาตาน เพื่อจะเป็นบุตรที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงต้องการมนุษย์ต้องกำจัดลักษณะฝ่ายเนื้อหนังและธรรมชาติทั้งไปและรื้อฟื้นจิตใจสะอาดดั้งเดิมขึ้นมาใหม่

พระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ สำนึกถึงความคิดบาปของตนเอง และกลับใจจากบาปอย่างถ่องแท้และพระองค์จะทรงช่วยเขาให้มีสิทธิ์ อำนาจ และพระพรที่จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้า เราไม่สามารถอธิษฐานในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ รู้จักพระคำของพระเจ้า และได้รับกำลังที่จะทำตามพระคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ได้วันแต่เราจะได้รับพระวิญญาณ

เราจะเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าผ่านการเตรียมมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเท่านั้น เมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณ ชีวิตและสันติสุขก็จะมาเหนือเราและความชื่นชมยินดีและพระคุณก็จะเบียดเบียนอยู่ในเรา แต่เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะรู้สึกถึงการคร่ำครวญและความทุกข์ระทมในจิตใจของเรา ถึงกระนั้น พระวิญญาณก็ทรงอธิษฐานแทนเราและทรงช่วยเราให้ได้รับพระคุณและกำลัง (โรม 8:26)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำกร่วมกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และทรงริเริ่มการเตรียมมนุษย์และทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่างในสมัยพระคัมภีร์เดิม นับจากการเป็นขึ้นมาและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทำกรอย่างจริงจัง พระองค์ทรงช่วยคนให้เข้าสู่หนัดจิตใจของตน ทรงเตรียมคนเหล่านั้น ทรงช่วยให้เขาบรรลุถึงการชำระใหญ่บริสุทธิ์ และทรงทำให้เขาเป็นบุตรที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยนี้จะไม่ดำเนินต่อไปชว่นนี้วันคร เราควรรู้ว่าพระราชกิจนี้จะหยุดลงเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในฟ้าอากาศ เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้ผู้เชื่อควรพยายามที่จะตกแต่งตนเองในฐานะเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

“ฉันหายจากโรคมะเร็งและสามารถได้ยินอีก”

มัคนายิกามัลลีปาร์ก (อายุ 61 ปี จากคริสตจักรเขต 2-19 กรุงโซล เกาหลีใต้)

ฉันเข้าร่วมในคริสตจักรมาเป็นเวลา 20 ปีกว่าที่ฉันจะรู้จักความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีประสบการณ์กับพระวิญญาณ แต่สิ่งนั้นก็แค่ชั่วครู่และไม่ช้าฉันก็สูญเสียการเติมลงของพระวิญญาณไป

ในเวลานั้นสามีของฉันดื่มเหล้าจัดเนื่องจากความล้มเหลวในธุรกิจของเขาและถูกสาวคนโตของฉันขายไปอยู่สหรัฐอเมริกาหลังจากแต่งงานฉันจึงไม่มีใครเป็นที่พึ่ง ยิ่งกว่านั้นเรายังบ้านอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากการมีบุคลิกภาพในแง่ลบสิ่งนี้ทำให้ฉันไม่อยากพูดกับสามีซึ่งส่งผลให้ฉันเกิดโรคมะเร็ง ฉันเพียงแต่อยากตาย

ในเวลาเดียวกันฉันเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรขนาดใหญ่หลายแห่งโดยพยายามคิดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเห็นพระพรในพระคัมภีร์จึงใช้ไม่ได้กับชีวิตของฉัน ฉันอ่านหนังสือที่เชื่อมโยงกับความเชื่อซึ่งมียอดชายสูงสุดหลายเล่มและพยายามที่จะค้นหาคำตอบ แม้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจเติมเต็มจิตใจที่ว่างเปล่าของฉันได้เลย

ในที่สุดฉันได้ยินเกี่ยวกับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลจากมัคนายิกาวาโซบ็อกซุนชอย เพื่อนของน้องสาวของฉันและฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอาจมีชีวิตอยู่ได้ถ้าฉันไปยังคริสตจักรแห่งนี้

ฉันถูกปลดปล่อยจากโรคมะเร็งหลังจากพบปะกับผู้เลี้ยงที่แท้จริง

ในเดือนตุลาคม 2004 ฉันรู้สึกประทับใจอย่างมากกับการนมัสการครั้งแรกของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล คำเทศนาของศิษยาภิบาลอวาโซ ดร.แจร์อ็อก ลีทำให้ฉันเกิดความไว้วางใจและความเชื่ออย่างสมบูรณ์ในพระเจ้าและความรักอันรอนรันของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านหลังน้ำตาแห่งความปลื้มปิติใจในขณะที่กำลังแบ่งปันความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความถ่อมใจและท่าทีที่เต็มไปด้วยความกรุณาของท่าน



ประทับใจฉันมาก หลังจากนั้น ฉันอ่านบันทึกคำพยานของท่านเรื่อง “ลึกลับชีวิตนิรันดร์ก่อนความตาย” และเริ่มเข้าใจถึงความเชื่อ เมื่ออ่านหนังสือเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ฉันสามารถตรวจสอบระดับความเชื่อของฉัน ฉันสามารถเข้าใจว่าเหตุใดองค์พระพรในพระคัมภีร์จึงไม่ได้เป็นจริงในชีวิตของฉัน ฉันเริ่มชื่นชมยินดีและเติมลงด้วยพระวิญญาณ ฉันมีความสุขที่เริ่มมีความรู้และความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าผ่านคำเทศนาและบัดนี้กำลังดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อของตน

หลังจาก 30 ปีฉันมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของการรื้อฟื้นสมรรถภาพของการได้ยินขึ้นมาใหม่

ฉันสัมผัสกับความตื่นตะลึงในการเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลที่จัดขึ้นทุกคืนวันศุกร์ ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยของฉันและทำงานด้วยความชื่นชมยินดี ในเวลาเดียวกันฉันได้รับการรักษาให้หายจากภาวะข้อไหลตึงแข็งและเส้นผมของฉันหนาขึ้น นอกจากนี้ หูดานชายของฉันที่เคยดึงก็กลับมาได้ยินใหม่ได้อีก

เกือบ 30 ปีที่แล้วเมื่อแก้วหูด้านซ้ายของฉันฉีกขาดเนื่องจากอาการช็อกอย่างรุนแรง โรงพยาบาลแนะนำให้ฉันสอดเยื่อแก้วหูเทียมเข้าไปในหู แต่เนื่องจากฉันไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ฉันจึงไม่ยอมรับการผ่าตัด เมื่อน้ำเข้าหูและเมื่อฉันเหนื่อย ฉันเป็นทุกข์ทรมานกับอาการหูชั้นกลางอักเสบ หลังจากฉันเข้าร่วมกับคริสตจักรมันมินฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการนี้ แต่หูดานชายของฉันฟังไม่ค่อยได้ยินมากนัก ดังนั้นฉันจึงรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมิถุนายน 2013 ฉันกำลังทำงานบ้านอยู่ในครัวทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงดังมาจากหูดานชายของฉัน ฉันแปลกใจและตรวจสอบหูดานชายอีกครั้งหนึ่งด้วยการฟังโทรศัพท์มือถือด้วยหูดานชาย ฉันสามารถได้ยินเสียงอย่างชัดเจนด้วยหูดานชาย ฉันได้ยินชัดเจนกว่าเดิมหลังจากที่ฉันรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอวาโซ ดร.แจร์อ็อก ลีในวันแรกของค่ายภาคฤดูร้อนของมันมินซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2013 สิ่งนี้เป็นเหมือนความฝัน

ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงนำฉันมาพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ผ่านทางผู้เลี้ยงที่แท้จริง มีประสบการณ์กับความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีความสุข

“การพบปะกับดร.แจร์อ็อก ลีคือจุดเปลี่ยนของผม”



ศิษยาภิบาลอวาโซ แซมสัน ศิษยาภิบาลอวาโซแห่งคริสตจักรเกรซอะเซมบลิออฟก็อด อินเดีย

ผมเป็นศิษยาภิบาลมาเป็นเวลา 40 ปีหลังจากที่ผมเกิดและเติบโตขึ้นในครอบครัวคริสเตียน ในเวลาเดียวกันผมพบกับช่วงเวลาที่สำคัญมากซึ่งผมต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการเปลี่ยนพันธกิจของผม

ช่วงเวลานั้นคือการได้รู้จักดร.แจร์อ็อก ลี ผมพูดว่าผมทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ผมไม่ได้ปลุกดวงวิญญาณจำนวนมากให้ตื่นจากหลับไหล แต่กรณีของท่านกลับแตกต่างออกไป

ในปี 2001 ผมเข้าร่วมในการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศใหญ่ของดร.แจร์อ็อก ลีที่จัดขึ้นในเคนยา ผมได้รับการสัมผัสอย่างมากที่เห็นท่านประกาศอย่างกล้าหาญว่าพระเจ้าทรงพระชนมอยู่และพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแด่คนเคียดแค้น จากนั้นผู้คนที่มีปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ไม่มีทางรักษาและโรคเอดส์ต่างก็ได้รับการรักษาให้หายจากโรคเหล่านั้น หลายคนที่ต้องพึ่งพาไม้เท้าและเก้าอี้ล้อเข็นต่างก็โยนสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปและสามารถลุกเดินและกระโดดได้ ผมประหลาดใจกับคำพยานของคนเหล่านั้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคม 2001 ศิษยาภิบาลโจเซฟ เจ. ฮาน ถูกส่งให้ไปเป็นมิชชันนารีที่อินเดียจากคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ผมรู้สึกยินดีและช่วยท่านในการตั้งหลักปักฐาน

ในปี 2002 มีการจัด “เทศกาลอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์” ของดร.แจร์อ็อก ลีขึ้นในอินเดีย ซึ่งเป็นการจัดประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด และมีผู้คนหนาแน่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสเตียนในอินเดีย การจัดประกาศขนาดยักษ์ครั้งนั้นดึงดูดความสนใจของผู้คนให้เข้าร่วมมากกว่า 3 ล้านคน ผู้คนจำนวนมากไม่ควนได้รับการรักษาให้หายจากโรคของตนและกลับใจเป็นคริสเตียน คนเหล่านั้นต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ การประกาศใหญ่ครั้งนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งประเทศพูดถึงมาเวลาจะผ่านไป 11 ปี

ในเดือนตุลาคม 2013 ผมเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ ในที่สุดหลังจากที่เฝ้าปรารถนามาเป็นเวลานาน ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากกับคำเทศนาของดร.ลีรวมทั้งการรับใช้และความรักของท่านที่มีต่อสมาชิกคริสตจักร ท่านเป็นคนของพระเจ้าที่เดินไปกับพระองค์อย่างแท้จริง การพบปะกับศิษยาภิบาลอวาโซ ดร.แจร์อ็อก ลี (ศิษยาภิบาลแห่งฤทธิ์อำนาจ) กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะกำหนดแนวทางของการทำพันธกิจของผมใหม่ ผมขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงสำแดงแนวทางใหม่ได้เดินไป

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C tpx 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

<p>จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซียงราย</p> <p>121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เซียงราย 57100 โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน) jaewon 7700@hanmail.net</p>	<p>Thai</p>
--	-------------